

TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8 (KHÓA XI)

# Phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới biển

Khu vực biên giới biển Thái Bình có vùng biển rộng trên 3.000km<sup>2</sup>, 54km bờ biển trải dài trên địa bàn 14 xã, thị trấn thuộc 2 huyện Thái Thụy, Tiền Hải. Thực hiện quan điểm chỉ đạo "Mỗi bước phát triển kinh tế là một bước tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh", tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới biển, đạt được những kết quả tích cực.



Diễn tập huy động tàu thuyền tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Phát huy lợi thế thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Ông Nguyễn Xuân Khánh, Bí thư Huyện ủy cho biết: Cấp ủy, chính quyền huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ bảo vệ

Tổ quốc, xây dựng khu vực phòng thủ; đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ biển, đường tuần tra, hệ thống đê, kè song ven biển; phối hợp tích cực trong quản lý bảo vệ biên giới biển; kết hợp xây dựng các công trình lưỡng dụng lâu dài vừa phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế vừa bảo đảm cho nhiệm vụ quốc phòng, tạo thế trận vững chắc trong khu vực phòng thủ, nâng cao hiệu năng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Việc triển khai thực thi quy hoạch Khu kinh tế Thái Bình, quy hoạch các phân khu, quy hoạch khu công nghiệp, các cụm công nghiệp, quy hoạch đô thị... trên địa bàn huyện đều được gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh (QPAN). Đến nay, hệ thống hạ tầng KT-XH gắn với bảo đảm QPAN trên địa bàn được quan tâm đầu tư với nhiều công trình trọng điểm như: đường 221A, tuyến đường số 7 quốc phòng, tuyến đường cứu hộ, cứu nạn 221D. Huyện cũng được đầu tư bê tông hóa hệ thống đê biển, đê sông, xây dựng và đưa vào hoạt động hiệu quả hạ tầng khu vực Cồn Vành, bến cá Nam Thịnh, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại Cửa Lân... Các địa phương, đơn vị trên địa bàn tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự khu vực biên giới biển, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, bảo vệ môi trường sinh thái biển...

Cũng như Tiền Hải, những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Thái Thụy luôn xác định phát triển KT-XH gắn với bảo đảm QPAN khu vực biên giới biển là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Bà Thái Thị Thu Hường, Bí thư Huyện ủy cho biết: Thái Thụy đã thực hiện tốt công tác quản lý, đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, đê biển, các dự án phát triển kinh tế biển, quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với quy hoạch đất quốc phòng, công trình quốc phòng. Các vùng bãi ven biển, ven sông được đưa vào quản lý nuôi trồng, khai thác thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao. Huyện đã duy trì, phát huy có hiệu quả đội tàu vận tải biển, xác định đây là lực lượng vừa làm kinh tế vừa là lực lượng tự vệ hoạt động trên biển, góp phần bảo vệ an ninh vùng biển. Lực lượng vũ trang huyện được tập trung xây dựng chính quy, tinh nhuệ, giữ vai trò nòng cốt trong công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ, lao động sản xuất, phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở...

Những năm qua, Thái Bình chú trọng đầu tư phát triển KT-XH vùng biển, tạo bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế, gắn với tăng cường tiềm lực QPAN; đồng thời tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biển, đảo của Tổ quốc. Các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, cơ chế chính sách phát triển kinh tế biển được tỉnh đề ra và thực hiện khá đồng bộ, hiệu quả, huy động được tổng hợp các nguồn lực để đầu tư phát triển. Trong đó, nhiều chủ trương, chính sách đã đi vào cuộc sống như: hỗ trợ, bảo vệ ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ; khuyến khích ngư dân vươn khơi bám biển, khai thác thủy hải sản để đóng góp vào "cột mốc sống" trên biển, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Đến nay, tỉnh đã hỗ trợ kinh phí trên 120 tỷ đồng hỗ trợ vay vốn đóng mới tàu cá, hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng hóa, duy tu, sửa chữa và bảo hiểm hàng hải, tạo điều kiện cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển phát triển kinh tế. Khu kinh tế Thái Bình đang được đẩy mạnh xây dựng, tích cực thu hút đầu tư, vừa là "bàn đạp" tiến ra biển vừa là "đầu tàu" kéo kinh tế các địa phương trong tỉnh cùng phát triển. Cùng với đó, hệ thống đường giao thông khu vực ven biển, trong Khu kinh tế, tuyến đường kết nối tuyến đường bộ ven biển với các đô thị trong tỉnh, các trung tâm kinh tế vùng và các địa phương lân cận được đầu tư bảo đảm cho phát triển KT-XH, nâng cao đời sống của nhân dân; đồng thời đây cũng là tiền đề sẵn sàng chuyển trạng thái đáp ứng các nhiệm vụ QPAN, phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ... Các huyện ven biển đã được quan tâm, đầu tư xây dựng, hình thành nhiều khu sản xuất, đánh bắt, chế biến hải sản lớn, nhiều mô hình kinh

tế biển mang lại hiệu quả cao. Các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và các ngành sản xuất, kinh doanh được tỉnh khuyến khích đẩy mạnh. Hệ thống hạ tầng điện, nước sạch, viễn thông và hệ thống cơ sở y tế, giáo dục đào tạo được đầu tư nâng cấp ngày càng hiện đại, đồng bộ, tạo thuận lợi cho giao thương, kết nối liên vùng, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân và tăng cường tiềm lực QPAN trên khu vực biên giới biển. Cùng với đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng triển khai nhiều chủ trương, giải pháp bảo vệ Tổ quốc trên khu vực biên giới biển; thực hiện nghiêm việc kiện toàn, tổ chức, biên chế, xây dựng lực lượng đúng quy định; phát huy vai trò nòng cốt xây dựng tuyến biên giới biển vững mạnh; duy trì nghiêm chế độ nền nếp sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý bảo vệ an toàn chủ quyền vùng biển; giữ vững an ninh tuyến biển và đấu tranh có hiệu quả việc tranh chấp trên biển, bảo vệ ngư trường, tính mạng, tài sản của nhân dân. Thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật, tàu thuyền, nhân lực sẵn sàng huy động khi có tình huống... góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển của Tổ quốc.

TRINH CƯỜNG - TIẾN DAT

## THÁI THUY

# Cải tạo ao đầm phục vụ nuôi trồng thủy sản

Năm 2023, huyện Thái Thụy phấn đấu duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản (NTTS) đạt 4.270ha, sản lượng đạt 65.000 tấn. Hiện nay, các địa phương trong huyện đang tích cực cải tạo ao đầm, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho vụ NTTS vụ xuân hè năm 2023. Để NTTS vụ xuân hè đạt hiệu quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch NTTS đề ra trong năm, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã có hướng dẫn cụ thể về việc cải tạo ao đầm, bãi với từng đối tượng con nuôi. Đồng thời, tăng cường cán bộ chuyên môn về cơ sở phối hợp với các địa phương, hợp tác xã tuyên truyền, hướng dẫn người dân cải tạo, gia cố bờ ao đầm, vận động các hộ đầu tư cơ sở hạ tầng, áp dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, bảo đảm việc xuống giống đúng thời vụ. Theo đó, đối với diện tích NTTS

nước mặn, nước lợ ngoài vùng ven biển thực hiện việc cải tạo ao đầm, bãi nuôi trồng từ ngày 15/1 đến hết tháng 3. Xác định việc cải tạo ao nuôi là khâu kỹ thuật quan trọng, tạo môi trường thuận lợi, an toàn cho tôm giống mới thả, hạn chế mầm bệnh tồn lưu trong ao nên khi thu hoạch xong các hộ nuôi tôm công nghiệp ở xã Thái Thượng đã chủ động tháo nước kết hợp bơm sục đáy ao, nạo vét loại bỏ rong rêu và lớp bùn đen, thức ăn dư thừa, rắc vôi bột diệt tạp, diệt khuẩn. Anh Bùi Văn Lĩnh, thôn Bắc Cường, xã Thái Thượng cho biết: Ngay sau khi thu hoạch xong ao tôm thẻ chân trắng vụ đông, gia đình tôi đã chủ động tu sửa ao đầm, đưa toàn bộ đất thải, tạp chất ra khỏi ao nuôi. Bên cạnh đó, tôi cũng tiến hành tu sửa những công trình xuống cấp như bờ ao nuôi, cống đầu mối, nạo vét kênh mương dẫn nước vào ao; tiến hành hành rắc vôi bột tại đáy, bờ ao theo đúng

quy trình để diệt khuẩn, diệt tạp và ổn định pH đất mặt đáy ao nuôi. Theo ông Phạm Đức Thiệt, Chủ tịch UBND xã Thái Thượng: Năm 2023, xã duy trì NTTS nước lợ hơn 200ha, trong đó gần 60ha nuôi tôm công nghiệp. Để chuẩn bị cho vụ nuôi thả mới, ngay từ trước Tết Nguyên Đán, xã tích cực chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các hộ NTTS tiến hành cải tạo ao đầm, đồng thời chuẩn bị các trang thiết bị, máy móc cần thiết phục vụ cho việc nuôi thả. Tuy nhiên, trong tháng 1/2023 có nhiều đợt rét đậm, rét hại xảy ra nên các hộ NTTS tổ chức giữ nước để chống rét cho các đối tượng nuôi lưu qua đông, do đó đã ảnh hưởng đến tiến độ cải tạo ao đầm nuôi vụ xuân hè 2023. Đến nay, toàn xã đã cải tạo được khoảng 120ha NTTS, đạt 60% tổng diện tích nuôi trồng. Xã đang tích cực đôn đốc, hướng dẫn hộ NTTS, tập trung tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh của xã để các hộ NTTS đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác cải tạo, vệ sinh ao đầm và tu sửa các công trình đã xuống cấp, nạo vét kênh mương dẫn nước phục vụ cho vụ NTTS. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tăng cường phân công, cử cán bộ phối hợp với các xã, thị trấn, các HTX để hướng dẫn các hộ NTTS tổ chức thực hiện các biện pháp cải tạo ao đầm NTTS bảo đảm chất lượng, hiệu quả; Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện chủ động phối hợp với các HTX NTTS tổ chức điều tiết nguồn nước hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cải tạo ao đầm của các hộ NTTS.



Hộ nuôi trồng thủy sản xã Thái Nguyên (Thái Thụy) cải tạo ao đầm chuẩn bị nuôi thả vụ mới.

TRẦN TUẤN

công tác này vào giữa tháng 3 để lấy nước vào ao nuôi và xử lý nước theo yêu cầu kỹ thuật, chuẩn bị tiến hành thả giống.

Năm 2023, huyện Thái Thụy phấn đấu duy trì NTTS đạt 4.270ha gồm: nuôi nước mặn 1.315ha (nuôi ngao), nuôi nước lợ 1.385ha (trong đó nuôi tôm sú 650ha, tôm thẻ chân trắng 350ha và 315ha nuôi cá và các đối tượng khác), nuôi nước ngọt là 1.570ha. Theo lịch thời vụ thì các địa phương trong huyện bắt đầu thả nuôi các đối tượng thủy sản nước ngọt từ cuối tháng 3 và thủy sản nước mặn, lợ vào đầu tháng 4. Ông Bùi Huy Tập, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Qua kiểm tra thực tế của cán bộ chuyên môn tại các địa phương cho thấy tiến độ cải tạo ao đầm nuôi trồng thủy sản của các xã, HTX NTTS, chủ hộ NTTS còn chậm so với kế hoạch đề ra, mới chỉ đạt khoảng gần 70%, chủ yếu là vùng ngoài đê quốc gia; còn đối với vùng chuyển đổi tập trung trong đê một số HTX mới điều tiết tháo nước cho nhân dân tiến hành cải tạo với lý do để tận thu các sản phẩm thủy sản còn lại trong các ao đầm nuôi. Do vậy, Phòng tích cực phối hợp với các địa phương, HTX NTTS trên địa bàn huyện khẩn trương đôn đốc, hướng dẫn hộ NTTS, tập trung tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh của xã để các hộ NTTS đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác cải tạo, vệ sinh ao đầm và tu sửa các công trình đã xuống cấp, nạo vét kênh mương dẫn nước phục vụ cho vụ NTTS. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tăng cường phân công, cử cán bộ phối hợp với các xã, thị trấn, các HTX để hướng dẫn các hộ NTTS tổ chức thực hiện các biện pháp cải tạo ao đầm NTTS bảo đảm chất lượng, hiệu quả; Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện chủ động phối hợp với các HTX NTTS tổ chức điều tiết nguồn nước hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cải tạo ao đầm của các hộ NTTS.

Là lực lượng lao động chính tại địa phương, 5 năm qua (2017 - 2022), hội viên, nông dân xã Đông Phương (Đông Hưng) đã phát huy tốt vai trò của mình trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt hưởng ứng tích cực phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của bà con không ngừng được cải thiện và nâng lên, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Ông Phạm Văn Sang, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Phương cho biết: 5 năm qua, Hội đã tổ chức 15 buổi học tập, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách của tỉnh tới 1.500 lượt cán bộ, hội viên. Nội dung tuyên truyền lồng ghép với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, kết hợp vận động cán bộ, hội viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức trách nhiệm xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức 20 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 2.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia; tín chấp với các tổ chức tín dụng cho trên 151 lượt hộ vay vốn với tổng dư nợ 5 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hội viên phát triển sản xuất; cung ứng trên 130 tấn phân bón các loại cho trên 400 gia đình hội viên phục vụ sản xuất. Có vốn, có kiến thức, nhiều hội viên đã đầu tư xây dựng thành công các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao. Vì vậy, diện tích cấy lúa hàng năm của xã duy trì là 428,7ha, năng suất đạt 122 tạ/ha, diện tích trồng cây màu 150ha, tổng đàn gia súc, gia cầm trên 31.000 con. Xã có 1 gia trại, 30 trang trại, 1 khu chăn nuôi thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều gia đình hội viên tích cực phát triển sản xuất từng

## NÔNG DÂN XÃ ĐÔNG PHƯƠNG

# Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi



Mô hình nuôi cá và vịt của nông dân xã Đông Phương mang lại hiệu quả kinh tế cao.

bước vươn lên thoát nghèo, làm giàu. Điển hình là trang trại chăn nuôi tổng hợp của anh Đặng Văn Thường, thôn Đại Phú. Trên diện tích 1 mẫu đất chuyển đổi, anh Thường đầu tư 400 triệu đồng đào ao, xây dựng chuồng trại kiên cố. Sau 2 năm tích cực tham gia các lớp tập huấn do Hội Nông dân xã tổ chức, anh Thường đã đầu tư nuôi gà, vịt, thỏ và cá với số lượng hàng vạn con. Mỗi ngày trang trại cung cấp cho khách hàng trong và ngoài tỉnh khoảng 1 tạ thịt các loại con nuôi, cho thu nhập trên 250 triệu đồng/năm. Cũng nhờ sự hỗ trợ của Hội Nông dân xã, anh Vũ Viết Tinh, thôn Nam mạnh dạn chuyển đổi 1.000m<sup>2</sup> đất vùng ứng trồng, cấy lúa kém hiệu quả xây dựng trang trại để nuôi gà. Năm 2015, anh Tinh tiếp tục vay vốn để đầu tư trồng thêm hoa, cây cảnh. "Hiện tại, gia đình tôi nuôi 4.000 con gà và hàng trăm cây hoa giấy các loại. Mỗi năm tôi cung cấp cho thị trường khoảng 6 - 7 tấn gà thịt, trên 100

cây hoa giấy, thu lãi khoảng 200 triệu đồng" - anh Tinh chia sẻ. Nhiệm kỳ qua, toàn Hội có 815 lượt hội viên đăng ký thực hiện phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Qua bình xét, toàn Hội có 50% hội viên đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi. Không chỉ tích cực phát triển kinh tế, hội viên, nông dân xã Đông Phương còn thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Nhiều hội viên đã hiến đất, đóng góp ngày công lao động, tiền mặt để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần để Đông Phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Cùng với đó, Hội Nông dân xã chủ động phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động con em hội viên thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, tham gia các hoạt động "Đến ơn

đáp nghĩa", hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; tham gia các tổ tự quản bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Ông Phạm Hữu Long, Bí thư Đảng ủy xã Đông Phương đánh giá: Các hoạt động của Hội Nông dân xã đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao đời sống nhân dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 55 triệu đồng. Tỷ lệ hội viên nghèo giảm còn 0,9%, cận nghèo còn 2,4%. Thời gian tới, Hội Nông dân xã Đông Phương tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, phát huy vai trò của nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ nông dân mở rộng sản xuất, kinh doanh, nhất là đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất để phát triển kinh tế bền vững, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

NGUYỄN TRIỆU